

## กสทช. 10 ปรับเกณฑ์ ชิงดาวเทียมจัดชุด

# กสทช.ปรับเกณฑ์ชิงดาวเทียม

## ● ลดราคาเริ่มต้นประมูล ลุ้น THCOM เข้าแข่ง

กสทช.ลุยแก้เกณฑ์ประมูลดาวเทียมลักษณะจัดชุด ปรับลดราคาเริ่มต้นลงหวังจูงใจเอกชน แต่เพิ่มผลตอบแทนแก่รัฐ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น 7 วัน ก่อนเคาะเงื่อนไข คาดเปิดประมูลได้ไตรมาส 3 นี้ โบรกฯ ชี้ ลุ้น THCOM เข้าแข่ง หลังราคาเริ่มต้นประมูลต่ำลง คาดผลงาน Q1/67 พลิกกำไรไม่ต่ำ 50 ล้านบาท

นายสมภาพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติเห็นชอบนำ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตำแหน่งวงโคจรคงที่วันออก 50.5E, 51E และ 142E ลักษณะจัดชุด ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นการจ่ายค่าปรับกรณีผู้ชนะประมูลได้วงโคจรแล้วไม่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้

ทั้งนี้สำนักงาน กสทช.จะใช้เวลารับฟังความคิดเห็น 7 วัน จากนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป คาดว่าเงื่อนไขใหม่จะสามารถจูงใจผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาสหสิทธิวงโคจรไว้ได้

สำหรับราคาเริ่มต้นการประมูลครั้งนี้จะมีการปรับลดราคา โดยวงโคจร 50.5E, 51E จากเดิม ราคา 374 ล้านบาท เหลือ 41 ล้านบาท และ วงโคจร 142E ราคา 189 ล้านบาท เหลือ 23 ล้านบาท โดยมีการตัดค่าโอกาสทางการทำธุรกิจออกไป เนื่องจากวงโคจรตำแหน่งดังกล่าวอยู่ต่างประเทศ ผู้ที่ประมูลได้ต้องทำธุรกิจแข่งกับต่างประเทศ ขณะที่ภาพรวมของธุรกิจ



สมภาพ ภูริวิกรัยพงศ์

ดาวเทียมอยู่ในขาลง และการประมูลครั้งที่ผ่านมาก็ไม่มีเอกชนรายใดสนใจ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักเกณฑ์การประมูลได้มีการปรับลดราคาเริ่มต้นการประมูล แต่ก็ได้เพิ่มเงื่อนไขผลตอบแทนให้กับรัฐ โดยมีขั้นต่ำเริ่มที่ 2.5% หากมีการเคาะราคาต่อครั้งก็จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.25% รวมถึงมีการปรับเงื่อนไขการมีดาวเทียมเป็นของตนเอง จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี เนื่องจากพื้นที่ให้บริการของดาวเทียมในครั้งนี้อยู่ต่างประเทศ ขณะที่

เงื่อนไขในการนำคลื่นความถี่ขึ้นใช้งานกับดาวเทียมเพื่อรักษาสหสิทธิวงโคจรยังคงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) เช่นเดิม โดยคาดว่าจะเปิดประมูลได้ในไตรมาส 3/2567

ด้านนายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แพ็กเกจประมูลดาวเทียมทั้ง 2 วงโคจรดาวเทียมดังกล่าว ไม่ได้เป็นที่สนใจอยู่แล้ว ซึ่งหากรอบนี้ไม่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูลก็มีทางเลือกคือการทำวงโคจรดาวเทียมดังกล่าวแก่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ไปบริหารจัดการ เพื่อรักษาสหสิทธิวงโคจรไว้ เพราะหากไม่ดำเนินการจะต้องคืนสิทธิให้ ITU

ขณะเดียวกัน ก็ต้องดูว่าบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM จะสนใจหรือไม่ เนื่องจากราคาเริ่มต้นการประมูลครั้งนี้ปรับลดลงมาแล้ว โดยในช่วงไตรมาส 1/2567 THCOM คาดว่าจะกลับมามีกำไรประมาณ 50-100 ล้านบาท และไตรมาส 2/2567 จะดีขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากได้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชันส์ มหาชน (LTC) ที่มีการปรับราคาค่าบริการ ส่งผลทำให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไตรมาสละ 50 ล้านบาท หรือปีละ 200 ล้านบาท ทำให้คาดว่าทั้งปี THCOM จะมีกำไรในปี 2567 ประมาณ 542 ล้านบาท ■



จริงของโรงแรมไบทยกสกายกรุงเทพ ประตุน้ำ จึงได้ติดต่อจองรับประทานอาหาร โดยในครั้งแรกโอนเงินมัดจำ และค่าประกันไป ต่อมาจึงฉ้อโกงแจ้งว่ายังมีค่าประกันเพิ่มเติมที่ต้องชำระอีก แต่ในครั้งหลังผู้เสียหายไม่ได้โอนเงินไปให้ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนเองถูกฉ้อโกงผิดพลาด

และจากความจริงจูงในการปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ล่าสุด “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (ดีอีเอส) จับเข้าประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา เช่น “เอ็มโอยู” กำจัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับภูมิภาค ซึ่งทาง “ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ” ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงดีอีเอส ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดตั้งคณะทำงาน ASEAN Working Group on Anti - Online Scams เพื่อปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และแก๊ง Call center โดยมีการประชุมกันครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก พบว่า การหลอกลวงออนไลน์ในอาเซียนมีหลากหลายช่องทาง เช่น SMS โทรศัพท์ และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางการจัดการปัญหา การตอบโต้ฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ของประเทศสมาชิก ที่ประชุมได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อมูลระหว่างกัน เพื่อยกระดับไปสู่มาตรการและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ในระดับอาเซียน เช่น การปิดกั้นเว็บไซต์ในอาเซียน การกำหนดกลไกประสานงานโดยแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักของแต่ละประเทศ และการพิจารณาแผนการทำงานของคณะทำงานต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงดีอีเอสได้หารือทวิภาคีกับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยเฉพาะแก๊ง Call Center และ Online

Scam ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ไทยมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและการดำเนินงานของอาเซียนในการจัดการและรับมือกับปัญหาเหล่านี้ จากการหารือพบว่ากัมพูชามีแนวทางในการปิดกั้น URL ที่เข้าข่ายหลอกลวง และการส่งข้อมูลให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมและ ISP ดำเนินการปิดกั้นที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไทยชื่นชมและต้องการให้ความร่วมมือในเรื่องนี้

*“ที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินผลแผนแม่บทดิจิทัลอาเซียนปี 2025 (ADM 2025) เพื่อประเมินความสำเร็จของอาเซียนในการปรับเปลี่ยนเป็นประชาคมผู้นำด้านดิจิทัลและขับเคลื่อนบริการเทคโนโลยี และระบบนิเวศด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยในการวางแผนนโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาด้านดิจิทัลของอาเซียนในระยะถัดไป และสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลของอาเซียนปี 2030 การเยือนกัมพูชาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ”*

ขณะที่หน่วยงานที่เฝ้าระวัง “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” (กสทช.) โดย “นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล” รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการเลขาธิการ กสทช. ระบุว่าไม่มีนโยบายรับลงทะเบียนซิมเพื่อยืนยันตัวตนผ่านทุกช่องทาง ซึ่งขณะนี้ไม่มีฉ้อโกงได้ทำการแอบอ้างชื่อ ‘สำนักงาน กสทช.’ โดยดำเนินการส่งข้อความ หรือ SMS หลอกลวงประชาชน อ้างให้กดลิงก์เพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนการถือครองซิมก่อนจะถูกระงับ

เชื่อว่าความตั้งใจในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจัง!!!

วันหนึ่งอาชญากรรมออนไลน์จะหมดไปจากประเทศไทย!! ■